

ประจำวันที่ 26 กรกฎาคม – 1 สิงหาคม 2560

ส.ส่งออกข้าว เผยตัวเลขก.ค.แผ่วลงกว่ามี.ย. ชี้เจออุปสรรคขาดแรงงาน-บาทแข็ง

รายงานข่าวจากสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย ระบุว่า การส่งออกข้าวเดือนมิถุนายน 2560 มีปริมาณ 1,037,779 ตัน เพิ่มขึ้น 37.5% และมีมูลค่า 14,983 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 26.5% เมื่อเทียบกับเดือนพฤษภาคม 2560 เนื่องจากการส่งมอบข้าวทุกชนิดเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะตลาดแอฟริกา อย่างประเทศ เบนิน แอฟริกาใต้ ตะวันออกกลาง ในประเทศอิหร่าน และเอเชีย ในประเทศจีน และมาเลเซีย ส่งผลให้ส่งออกข้าวขาวมีปริมาณ 553,250 ตัน เพิ่มขึ้น 47.7% ข้าวหนึ่งมีปริมาณ 260,763 ตัน เพิ่มขึ้น 66.9% ข้าวหอมมะลิมีปริมาณ 189,680 ตัน เพิ่มขึ้น 2.5% ทำให้การส่งออกข้าวไทย ช่วง 6 เดือนแรกปี 2560 มีปริมาณรวม 5,422,861 ตัน เพิ่มขึ้น 8.2% มีมูลค่า 80,048 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2.5% คิดเป็นสกุลดอลลาร์สหรัฐฯประมาณ 2,307 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2559 ที่มีการส่งออกปริมาณ 5,009,872 ตัน มูลค่า 78,106 ล้านบาท หรือ 2,207 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ

รายงานข่าวระบุว่า สมาคมฯ คาดว่าการส่งออกข้าวเดือนกรกฎาคม 2560 ได้ประมาณ 8-9 แสนตัน เนื่องจากมีสัญญาส่งมอบข้าวทั้งข้าวขาวและข้าวหนึ่งถึงปลายเดือน โดยตลาดสำคัญคือประเทศในแถบแอฟริกา เอเชีย และอิหร่าน ประกอบกับภาวะการค้าข้าวโลกมีทิศทางดีขึ้น จากการศึกษาหลายประเทศมีความต้องการนำข้าว เช่น บังคลาเทศ และศรีลังกา

ทั้งนี้ อุปสรรคสำคัญที่ทำให้การส่งมอบข้าวล่าช้าและอาจจะทำให้การส่งออกข้าวไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ได้แก่ ปัญหาด้านแรงงานที่ทำให้การขนถ่ายสินค้าต้องล่าช้ากว่ากำหนดมาก อาจนานถึง 1 เดือน และปัญหาการส่งมอบที่ล่าช้า ยังส่งผลให้ผู้ซื้อหันไปซื้อข้าวจากแหล่งอื่น เช่น เวียดนาม อินเดีย เป็นต้น นอกจากนี้ จากการค่าเงินบาทยังคงเคลื่อนไหวในทิศทางแข็งค่าขึ้น และแข็งค่ามากกว่าประเทศคู่แข่ง จะส่งผลให้ความสามารถการแข่งขันของไทยลดลง เพราะทำให้ราคาข้าวไทยแพงกว่าประเทศคู่แข่ง

ที่มา มติชนออนไลน์

ไทยวิตขายข้าวให้ฟิลิปปินส์

นายชูเกียรติ โอภาสวงศ์ นายกิตติมศักดิ์สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย เปิดเผยว่า เอกชนไทยได้เข้าร่วมประมูลข้าว ของหน่วยงานนำเข้าข้าวจากรัฐบาลฟิลิปปินส์ (เอ็นเอฟเอ) ที่เปิดประมูลนำเข้าข้าวในรูปแบบรัฐบาลต่อ เอกชน (จีทูพี) 250,000 ตัน เมื่อวันที่ 25 ก.ค.ที่ผ่านมา ปรากฏว่า มีเพียงบริษัท นครหลวงค้าข้าว ที่ชนะการประมูล 25,000 ตัน เพียงรายเดียว ส่วนที่เหลือนั้น เอกชนจากเวียดนามชนะการประมูลแทบทั้งหมด ทั้งนี้เนื่องจาก เวียดนาม เสนอขายราคาข้าวให้ฟิลิปปินส์ถูกกว่าไทยตันละ 10 ดอลลาร์สหรัฐฯ โดยไทยเสนอราคาประมูลไปทั้งหมด 8 ล็อต มีปริมาณแตกต่างกันไป บางล็อต 25,000 ตัน บางล็อต 50,000 ตัน ซึ่งราคาก็จะเสนอแตกต่างกันไปด้วย แต่สรุปว่า ไทยคว้าประมูลเพียงแค่ 1 ล็อต 25,000 ตัน ในราคาตันละ 431.70 ดอลลาร์สหรัฐฯ ในราคาซีไอเอฟ ที่ต้องจัดส่งข้าวไปถึงหน้าโกดังของฟิลิปปินส์ หรือมีค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นมาจากราคาเอฟโอบี (ราคาที่ท่าเรือกรุงเทพ) ตันละ 60 ดอลลาร์สหรัฐฯ

สำหรับการประมูลนำเข้าข้าวของฟิลิปปินส์รอบนี้ พบว่าบริษัทเวียดนามเข้ามาแข่งขันราคาอย่างหนัก ซึ่งผู้ที่ชนะประมูล เช่น บริษัท วินาฟู้ด 2 ผู้ส่งออกข้าวรายใหญ่ของเวียดนาม หันมาใช้กลยุทธ์แข่งขันด้านราคาด้วยเช่นกัน สะท้อนว่าเวียดนามมีปริมาณผลผลิตข้าวค่อนข้างสูง ทำให้ต้องยอมแข่งขันด้านราคาเต็มที่ ประกอบกับราคาข้าวไทยขณะนี้ มีราคาเฉลี่ยต่ำกว่าเวียดนามพอสมควร ดังนั้นเมื่อถูกกดดันด้านราคา จึงทำให้ผู้ประกอบการไทย ไม่สามารถลดราคาต่ำเพื่อลงมาสู้ได้อีกค่อนข้างผิดหวัง ที่ต้องแพ้ให้กับเวียดนามไปมากพอสมควร แต่ก็ถือว่าไทยทำเต็มที่แล้ว เพราะไม่สามารถแข่งขันด้านราคาได้มากกว่านี้ อีกทั้งการเปิดประมูลล็อตนี้ ฟิลิปปินส์ยังใช้กลยุทธ์แบ่งการประมูลออกเป็นล็อต ๆ และเปิดกว้างพอสมควร ทำให้ผู้ส่งออกกล้าเข้ามาสู่ราคามากขึ้น โดยคำสั่งซื้อที่ไทยคว้ามานั้น คาดว่าจะส่งออกช่วงเดือนส.ค.-ก.ย.นี้

แต่อย่างไรก็ตาม ยังมั่นใจว่าเป้าหมายการส่งออกข้าว 10 ล้านตันในปีนี้นั้นยังมีแนวโน้มเป็นไปได้สูง เนื่องจากไทยยังได้รับโอกาสจากตลาดอื่น ๆ ทดแทน แม้จะพลาดการประมูลของฟิลิปปินส์ เพราะไม่มีแรงกดดันข้าวในสต็อกรัฐบาลแล้ว ส่งผลให้ทิศทางส่งออกข้าวไทยครึ่งปีหลังนี้ มีแนวโน้มเป็นบวก จากตลาดใหม่ ๆ ที่ไทยเข้าไปขยายตลาดได้ เช่น บังคลาเทศ ถือได้ว่ายังเป็นปีทองของการส่งออกข้าว และไทยยังเป็นผู้นำการส่งออกข้าวในตลาดโลก ขณะเดียวกัน ช่วงปลายปีนี้ ต้องจับตาดูการเปิดให้เอกชนนำเข้าข้าวของฟิลิปปินส์ ที่จะเกิดขึ้นตามข้อกำหนดขององค์การการค้าโลก (ดับเบิลยูทีโอ) ที่ปริมาณสูง 800,000-900,000 ตัน คาดว่าเอกชนไทยจะมีโอกาสในการแข่งขันสูง

ที่มา เดลินิวส์

สมาคมโรงสีข้าวจี้รัฐแจงเกณฑ์จัดเกรดข้าวใหม่

นายเกรียงศักดิ์ ตาปนานนท์ นายกสมาคมโรงสีข้าวไทย เปิดเผยถึงกรณีที่นางสาวอิศราภรณ์ คงฉวี ผู้แทนเจ้าของคลังวอร์ซอดี (หลัง 2) ออกมาชี้แจงกรณีโกดังข้าว 8 แห่ง เรียกร้องรัฐบาลระงับการระบายข้าวในโครงการรับจำนำข้าวปี 2556/57 ว่า สาเหตุดังกล่าวเกิดขึ้นจากการตีความของคุณภาพข้าวที่แตกต่างกันออกไป ซึ่งเกิดขึ้นเป็นกรณีแรกที่มีเจ้าของคลังออกมาเรียกร้องเช่นนี้ ในฐานะสมาคมโรงสีข้าวไทยมองว่า ปัญหาที่เกิดขึ้นนั้น ทางออกที่สามารถดำเนินการได้ ภาครัฐจำเป็นต้องประเมินถึงผลกระทบก่อน หากพบว่าทางออกที่ดีคือ การเจรจากับผู้ประมูลข้าว และตรวจสอบคุณภาพข้าวได้ใหม่ จะไม่ทำให้ภาครัฐเสียหาย อีกทั้งจะเกิดประโยชน์ให้ทุกฝ่ายยอมรับคุณภาพข้าวที่ตรงกันก็น่าจะเป็นทางออกที่เหมาะสม

“ปัญหาเกิดจากกระบวนการคัดเกรดคุณภาพพอกออกไปเป็น กลุ่ม เอ, บี, ซี หรือข้าวเพื่อการบริโภค ข้าวเพื่ออาหารสัตว์ และข้าวเพื่อทำพลังงาน ส่วนนี้ในฐานะเจ้าของคลังที่ออกมาชี้แจงก็ระบุว่า ไม่ทราบถึงหลักเกณฑ์แบ่งกลุ่มที่ชัดเจน รู้เพียงว่าข้าวในคลังของเขาเป็นข้าวประเภทใด มีคุณภาพอย่างไร แต่ไม่ทราบว่าข้าวเหล่านั้นถูกใช้หลักเกณฑ์อะไร ในการนำไปคัดเกรดอีกระดับหนึ่ง เมื่อดำเนินการมาถึงขั้นตอนประมูล และได้ราคาตามหลักเกณฑ์การแบ่งคุณภาพข้าว รัฐก็เสียหายจากข้าวไม่ได้คุณภาพ ในส่วนของเจ้าของคลังก็ต้องรับผิดชอบจากส่วนต่างราคา จึงต้องออกมาโต้แย้ง” นายเกรียงศักดิ์ กล่าว

อย่างไรก็ดี ขั้นตอนการตรวจสอบคุณภาพข้าวที่ผ่านมา จะยึดหลักมาตรฐานการตรวจสอบของกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งทุกฝ่ายยอมรับในมาตรฐานนั้น เนื่องจากใช้คัดเกรดข้าวไทยมานาน แต่กรณีที่เกิดขึ้นครั้งนี้ ในฐานะเจ้าของคลังต้องการทราบ หลักเกณฑ์ที่กรมการค้าต่างประเทศ นำมาคัดเกรดข้าวแบ่งกลุ่ม เอ, บี, ซี และข้อจำกัด ที่

ไม่สามารถนำข้าวไปประมูลเพื่อการบริโภคได้ ดังนั้นหากมีข้อโต้แย้งเช่นนี้ รัฐบาลประเมินแล้วว่าการเริ่มขั้นตอนตรวจสอบคุณภาพข้าวใหม่ไม่ได้เสียหาย ก็น่าจะพิจารณากลับมาตรวจสอบให้ทุกฝ่ายเห็นพร้อม และยอมรับได้

“การตรวจสอบต้องกลับไปดูว่าใครเป็นผู้ตรวจสอบ ตัวอย่างได้ไปอย่างไร กระบวนการดำเนินต่ออย่างไร ตอนคัดคุณภาพเจ้าของคลังเห็นชอบหรือไม่ เมื่อเจ้าของคลังไม่รู้เกณฑ์การคัดเกรดข้าวได้ดำเนินการโต้แย้งใหม่ แต่เมื่อดำเนินการมาถึงขั้นตอนนี้แล้ว เมื่อมีคนโต้แย้ง ก็ต้องตั้งคำถามกับรัฐบาลว่าจะเสียหายไหม ถ้าดำเนินการตรวจสอบคุณภาพข้าวอีกครั้ง เพราะหากพบว่าข้าวคุณภาพดีมากกว่าจะอยู่ในเกรดซี รัฐบาลก็ได้ประโยชน์จากการประมูลใหม่”

นางวนิดา ดำรงค์ไชย ตัวแทนคลังข้าวถาวรโชคชัย จังหวัดสระบุรี กล่าวว่า คลังถาวรโชคชัย มีข้าวที่รับฝากจากโครงการรับจำนำข้าวตั้งแต่ปี2556/57 ปริมาณรวม 7.9 หมื่นกระสอบ เป็นข้าวขาว 5% แบ่งเป็นข้าวเกรดเอ (ข้าวที่ผิดมาตรฐานแต่ยังปรับปรุงเพื่อการบริโภคได้) จำนวน 2 กอง และข้าวเกรดซี (ข้าวที่ผิดมาตรฐานมาก) จำนวน 2 กอง แต่สภาพข้าวขณะนี้ทั้ง 4 กอง เป็นข้าวที่สามารถปรับปรุงคุณภาพให้คนบริโภคได้ เพราะจากประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ ดูทั้งทางกายภาพและรูปลักษณ์ข้าว ยืนยันว่าสามารถปรับปรุงและแพ็คขายได้

“เมื่อต้นปี2560 คลังนี้ถูกจำหน่ายไปเป็นข้าวที่ใช้ในอุตสาหกรรมตามเกณฑ์ของภาครัฐที่ระบุไว้ ข้าวเกรดซี เกิน 50% ทั้งคลังต้องระบายสู่อุตสาหกรรมทาง เรายืนยันว่าที่ผ่านมาไม่ได้หนังสือยืนยันผลการตรวจสอบคุณภาพข้าวจากทางภาครัฐ และพยายามทำหนังสือคัดค้านมาตลอดว่าข้าวในคลัง ไม่ใช่เกรดซี แต่สามารถปรับปรุงให้คนกินได้ที่ออกมาเคลื่อนไหวช่วงนี้ ก็เพราะข้าวในคลังได้เปิดประมูลไปเมื่อต้นปีมีคนเสนอซื้อแล้ว ซึ่งเป็นเรื่องยอมรับไม่ได้”

นับตั้งแต่ปี 2557-2559 ยังพบว่าข้าวในคลังถาวรโชคชัย ยังไม่มีการเปิดประมูลเลย ปัจจุบันข้าวในคลังยังไม่ได้ทำสัญญาซื้อขาย และยังมีของกลางอยู่ จึงขอความกรุณาให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปเปิดดู และช่วยพิจารณาตัดสินว่าข้าวในคลังเป็นอย่างไรส่วนตัวพร้อมยืนยันว่าการออกมาเคลื่อนไหวครั้งนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการเมืองแต่อย่างใด

ด้านนายชูเกียรติ โอภาสวงศ์ นายกิตติมศักดิ์สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย กล่าวว่า มาตรฐานการตรวจสอบข้าวที่กระทรวงพาณิชย์ดำเนินการอยู่ ถือเป็นมาตรฐานในระดับสากลแล้ว ต้องยอมรับว่าข้าวที่อยู่ในสต็อกรัฐบาลจากการประมูลปริมาณ 18 ล้านตัน ไม่สามารถตรวจสอบครบทั้ง 100% ได้ หากจะทำเช่นนั้นก็ต้องใช้เวลานานประมาณ 40 ปี ดังนั้นรัฐบาลจึงเลือกใช้วิธีสุ่มตรวจกองละ 5-10% เพื่อแยกคุณภาพข้าวดีและข้าวเสื่อม ก่อนที่จะนำออกมาแบ่งข้าวเสื่อม และแบ่งออกเป็นกลุ่ม เอ บี ซี เพื่อเปิดประมูลข้าวตามคุณภาพ

อย่างไรก็ดี ส่วนตัวเชื่อว่าเจ้าของโกดังต้องรับทราบกระบวนการตรวจสอบ แบ่งเกรดคุณภาพข้าวอยู่แล้ว แม้จะไม่ทราบก็สามารถสอบถามได้ แต่สิ่งที่เจ้าของโกดังเป็นห่วงอยู่ขณะนี้ น่าจะเป็นการรับผิดชอบกรณีที่ต้องถูกฟ้องร้องค่าเสียหาย ส่วนต่างจากการจัดเก็บข้าวที่คุณภาพถูกปรับเปลี่ยนไป อาทิ จากข้าวขาว 5% เหลือเป็นปลายข้าว ดังนั้นอยากให้ทุกฝ่ายยอมรับขั้นตอนการตรวจสอบข้าวของรัฐบาลที่ใช้มานานแล้ว และเป็นมาตรฐานสากลมากกว่า เพราะหากทุกฝ่ายยอมรับได้ ขั้นตอนประมูลก็เดินหน้าต่อ เป็นประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมข้าว และลดแรงกดดันด้านราคา

“เรื่องการประมูลข้าวสต็อกรัฐบาล หากมองในมุมผู้ซื้อก็ต้องยอมรับว่ามีความเสี่ยงเช่นเดียวกัน เพราะหากข้าวที่ประมูลมาถูกดีเป็นข้าวเกรดเอ แต่เมื่อซื้อมาแล้วเป็นข้าวเกรดบี และซีปนอยู่ ก็ต้องยอมรับความจริงยอมรับตามมาตรฐานตรวจสอบของรัฐบาล อีกทั้งการประมูลตามมาตรฐานครั้งนี้ก็รอบคอบพอสมควรในเรื่องของ

ข้าวกลุ่มบี และซี ต้องไม่ถูกนำกลับมาใช้อุตสาหกรรมเพื่อการบริโภคของคนอีก ดังนั้นจึงไม่น่ากังวลสำหรับการซื้อข้าวถูกและนำกลับมาขายแพงเพื่อทำกำไร ในฐานะผู้ส่งออกข้าวจึงมองว่าภาครัฐควรเดินหน้าขั้นตอนประมูลต่อ เพราะหากล่าช้าไปอีก ก็ต้องแบกรับภาระค่าเช่า ข้าวเสื่อมไปอีก”

ร.ต.ท.เจริญ เหล่าธรรมทัศน์ นายกสทศผู้ส่งออกข้าวไทย กล่าวว่า หากต้องตรวจสอบข้าวในโกดังครบทุกกระสอบ โครงการรับจำนำมี 18 ล้านตัน หรือ 180 ล้านกระสอบ ต้องใช้พื้นที่ราว 5 พันไร่ ในการจัดเก็บแรงงานในการขนย้าย แยกกองข้าวอีกไม่ต่ำกว่าวันละ 1-2 พันคน ค่าจัดเก็บ และดูแลรักษา ที่ผ่านมาเฉลี่ยปีละ 2 หมื่นล้านบาท ดังนั้นรัฐบาลชุดนี้ถึงได้หาวิธีที่รวดเร็ว กระทบต่องบประมาณภาครัฐให้น้อยที่สุดคือการสุ่มตรวจข้าว ซึ่งก็เป็นมาตรฐานสากล

“เห็นด้วยกับการที่อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ ยืนยันว่าจะไม่ตรวจสอบคุณภาพข้าวตามที่มีการเรียกร้องอีก เพราะหากตรวจสอบโกดังนี้ซ้ำก็ต้องมีการเรียกร้องให้ตรวจสอบโกดังอื่นๆ ทำให้การระบายข้าวชะงัก และรัฐบาลต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่อ ปัญหาไม่จบ และคุณภาพข้าวก็ยิ่งจะเสื่อมไปเรื่อยๆ ส่วนกรณีที่มีคนออกมาบอกว่ารัฐบาลชุดนี้ขายข้าวขาดทุนนั้น ในฐานะผู้ส่งออกได้ให้ความเห็นมาตลอดว่ารัฐบาลขาดทุนตั้งแต่วันแรก ที่รัฐบาลชุดก่อนซื้อข้าวจากชานามาเก็บไว้ในโกดังแล้ว มันมีค่าใช้จ่ายมากมาย และการขายข้าวแต่ละครั้ง เราไม่สามารถกำหนดราคาขายได้เองอยู่แล้ว มีแต่จะกดราคาให้ข้าวในท้องตลาดตกต่ำลงไป”

ร.ต.ท.เจริญ กล่าวว่าที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบในบางโกดัง พบว่ามีข้าวหลากหลายประเภทอยู่ในโกดังเดียวกัน และเป็นข้าวผิดประเภทไม่ตรงกับเอกสารก็มี แสดงให้เห็นว่าการสุ่มตรวจของรัฐบาลชุดก่อนก็ใช้วิธีเดียวกัน คือสุ่มตรวจไม่ได้ตรวจทุกกระสอบ ซึ่งรัฐบาลชุดนี้ก็ดำเนินการเช่นกัน เมื่อตรวจสอบพบว่า 3% เป็นข้าวประเภทใดก็ต้องเหม้าทั้งคลังว่าเป็นข้าวประเภทนั้น เราไม่สามารถแยกกองออกมาขายที่ละกองๆ ได้ จึงอยากให้ทุกฝ่ายเข้าใจในจุดนี้ ก่อนที่จะโจมตีหรือโยนไปเรื่องการเมือง

ที่มา คมชัดลึก

อศส.เรียก 700 เจ้าของคลังสินค้า เคลียร์หนี้ 3 พันล้าน

พล.ต.ท.ไกรบุญ ทรวดทรง ประธานกรรมการองค์การคลังสินค้า (อศส.) เปิดเผยว่า ในวันที่ 31 กรกฎาคมนี้ จะเชิญเจ้าของโกดัง/คลังสินค้ากว่า 700 แห่ง ที่ได้เข้าร่วมโครงการรับจำนำข้าวของรัฐบาลในช่วงปี 2554-2557 มาหารือเพื่อสรุปค่าใช้จ่ายและภาระหนี้สิน ที่อศส.จะต้องชำระค่าฝากเก็บข้าวให้ผู้เข้าร่วมโครงการ ซึ่งจากการประเมินภาระหนี้สินในเบื้องต้นคาดว่าจะอยู่ที่ประมาณ 3,000 ล้านบาท

ทั้งนี้ จากการดำเนินโครงการรับจำนำข้าวเปลือกในรัฐบาลที่ผ่านมา ได้มีการนำข้าวที่สีแปรสภาพเป็นข้าวสารแล้วไปจัดเก็บไว้โกดัง/คลังเช่าจากเอกชนทั่วประเทศ รวมถึงคลังของ อศส.ด้วย ปัจจุบันมีหลายรายที่ อศส. ยังไม่ได้ดำเนินการชำระค่าฝากเก็บข้าว ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันปัญหากรณีหากมีเจ้าของคลังให้เช่าไม่ยอมเปิดคลังให้กับผู้ชนะการประมูลข้าวของรัฐบาล ทำให้ไม่สามารถรับมอบข้าวได้จาก อศส.ยังไม่จ่ายค่าเช่าก็จะเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จ

“อศส.ต้องการให้เจ้าของโกดังที่ อศส. ได้ติดค้างค่าฝากเก็บ มาหารือและยืนยันบัญชีหนี้สิน ที่ได้ติดค้างเพื่อสรุปตัวเลขให้ตรงกันก่อนจะชำระหนี้ ทั้งนี้งบประมาณที่จะนำมาใช้ชำระหนี้สินให้กับโกดังนั้น เบื้องต้น อศส. แบ่งเป็น 2 ส่วนคือ อาจจะใช้งบประมาณรัฐบาลหรือเงินจากการระบายข้าวในช่วงที่ผ่านมาซึ่งต้องดูในรายละเอียด

ต่อไป แต่เบื้องต้นต้องสรุปตัวเลขภาระหนี้สินที่ชัดเจนทั้งหมดก่อน เพื่อที่ออส. จะได้ทำหนังสือเสนอให้กับ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์พิจารณาเห็นชอบต่อไป”

นอกจากนี้ ออส.เตรียมเชิญเซอร์เวย์อร์(บริษัทตรวจรับรองคุณภาพข้าว)ที่เข้าร่วมโครงการรับจำนำข้าว มาร่วมประชุมหารือเพื่อเคลียร์ค่าใช้จ่ายในการตรวจรับรองและหนี้สินต่างๆ ที่ยังค้างต่อกันในโอกาสต่อไป
ที่มา หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ

อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ แจงกรณีโกดังข้าว 8 แห่ง เรียกร้องรัฐบาลระงับการระบายข้าว

นางดวงพร รอดพยาธิ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ขอชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีโกดังข้าว 8 แห่ง เรียกร้องรัฐบาลระงับการระบายข้าวในโครงการรับจำนำข้าวปี 2556/2557 ซึ่งมีสาระสำคัญ ดังนี้

1. ตั้งแต่ที่รัฐบาลคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ (คสช.) เข้ามาบริหารประเทศ เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบข.) และคณะอนุกรรมการต่างๆ รวมทั้งคณะอนุกรรมการตรวจสอบปริมาณและคุณภาพข้าวคงเหลือของรัฐ เพื่อทำหน้าที่ตรวจนับปริมาณและคุณภาพข้าวคงเหลือจากการรับจำนำของรัฐบาลชุดที่แล้ว โดยการลงพื้นที่ของคณะทำงาน 100 ชุด ซึ่งมีผู้ตรวจราชการจากทุกกระทรวงเป็นหัวหน้าชุด และใช้บุคลากรจากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องและทหารจากกองทัพทั้ง 4 ภาค ภายใต้หลักเกณฑ์ในการปฏิบัติตามการอบรมและคู่มือการตรวจสอบปริมาณและคุณภาพข้าวคงเหลือของรัฐที่จัดทำขึ้นตามหลักสากลในการตรวจสอบสินค้าเกษตรซึ่งเป็นที่ยอมรับทั่วไป โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ผลการตรวจสอบออกมาเช่นใด จะถือว่าเป็นคุณภาพของสินค้านั้นทั้งกอง และจะยึดถือผลนี้เป็นเกณฑ์ โดยมีผู้แทนเจ้าของคลังและบริษัทผู้ตรวจสอบคุณภาพข้าวหรือผู้แทนร่วมรับทราบและลงนามรับรองในเอกสารกำกับตัวอย่างข้าวและรายงานผลการปฏิบัติงานโดยตลอดและไม่มีข้อโต้แย้งในขณะปฏิบัติงานแต่อย่างใด และคณะกรรมการ นบข. ได้เห็นชอบให้ใช้ผลการตรวจสอบตามรายงานของคณะอนุกรรมการตรวจสอบปริมาณและคุณภาพข้าวคงเหลือของรัฐเป็นข้อมูลเพื่อใช้ในการระบายข้าว รวมทั้งแจ้งความดำเนินคดีกรณีข้าวมีคุณภาพไม่เป็นไปตามมาตรฐานกำหนด

2. การระบายข้าวในสต็อกของรัฐตลอดระยะเวลากว่า 3 ปี (สิงหาคม 2557 – กรกฎาคม 2560) กรมการค้าต่างประเทศ ในฐานะเลขานุการคณะอนุกรรมการดำเนินการระบายข้าว ได้ดำเนินการตามยุทธศาสตร์ แนวทางวิธีการ หลักเกณฑ์ ที่คณะกรรมการ นบข. ให้ความเห็นชอบมาโดยตลอดใช้หลักปฏิบัติเดียวกันกับทุกราย ด้วยความโปร่งใส ชัดเจน โดยนำข้าวที่ผ่านการตรวจนับปริมาณและมีการวิเคราะห์และจัดระดับคุณภาพแล้วมาระบายตามจังหวะเวลา และช่องทางที่เหมาะสม โดยการระบายข้าวในช่วงที่ผ่านมา ภาครัฐได้พยายามนำข้าวออกมาประมูลเป็นการทั่วไปให้มากที่สุดเพื่อประโยชน์สูงสุดของรัฐ แต่การระบายก็ยังทำได้ไม่เร็วเท่าที่ควร เพราะตลาดข้าวทั่วไปมีขีดจำกัดในการรองรับปริมาณข้าวจากภาครัฐที่ระบายข้าวไปแล้วจำนวนมากก่อนหน้านี้ และข้าวฤดูกาลผลิตใหม่ได้ออกสู่ตลาดอย่างต่อเนื่องเป็นความกดดันให้ต้องพิจารณาช่องทางระบายที่เหมาะสมเพื่อแก้ไขปัญหาสต็อกข้าวกดทับตลาดซึ่งมีผลต่อจิตวิทยาตลาด และรักษาเสถียรภาพราคาข้าวฤดูกาลผลิตใหม่ที่เกษตรกรจะได้รับรวมทั้งลดภาระค่าใช้จ่าย ประกอบกับข้าวในสต็อกของรัฐส่วนใหญ่เป็นข้าวที่คุณภาพไม่เป็นไปตามมาตรฐานและข้าวดีบางส่วนปะปนกันไม่สามารถแยกกองขายได้ นอกจากนี้ข้าวในแต่ละคลังมีรายละเอียดของชนิดและคุณภาพข้าวที่แตกต่างกัน จากข้อจำกัดและปัญหาดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการ นบข. จึงต้องทบทวนแนวทางหลักเกณฑ์การระบายมาเป็นระยะตามสถานการณ์ โดยในช่วงต้นปี 2560 ได้มีมติทบทวนและปรับแนวทางการระบาย เพื่อให้

สอดคล้องกับสถานการณ์ สภาพข้าวและสภาพคลัง ซึ่งมีการจัดกลุ่มข้าวเพื่อการระบายออกเป็น 3 กลุ่ม ตามเกณฑ์คุณภาพของข้าว เพื่อแยกช่องทางการตลาดให้ชัดเจน โดยขายแบบยกคลัง ดังนี้ กลุ่มที่ 1 เป็นข้าวทั่วไปเพื่อการบริโภค กลุ่มที่ 2 เป็นข้าวระบายเข้าสู่อุตสาหกรรมที่ไม่ใช่เพื่อการบริโภคของคน และกลุ่มที่ 3 เป็นข้าวระบายเข้าสู่อุตสาหกรรมที่ไม่ใช่เพื่อการบริโภคของคนและสัตว์

3. คลังข้าวทั้ง 8 แห่ง เมื่อจัดกลุ่มตามแนวทางที่มติคณะกรรมการนบข. กำหนดไว้เป็น ดังนี้

3.1 มี 5 คลังที่จัดเป็นข้าวกลุ่มที่ 2 ที่ต้องระบายเข้าสู่อุตสาหกรรมที่ไม่ใช่เพื่อการบริโภคของคน เนื่องจากมีสัดส่วนข้าวผิดมาตรฐานมาก (C) ปนอยู่เกินร้อยละ 20 ดังนี้

(1) คลังวโรหิตี หลัง 2 จังหวัดอ่างทอง ที่ผ่านมาได้นำข้าวในคลังดังกล่าวออกมาประมูลแล้วแต่ไม่สามารถจำหน่ายได้ และเมื่อ นบข. มีมติทบทวนและปรับแนวทางการระบาย คลังวโรหิตีฯ ซึ่งมีข้าวพทุมธานีจำนวน 5 กอง ปีการผลิต 2556/57 และมีผลการจัดระดับคุณภาพข้าว แบ่งเป็น ข้าวผิดมาตรฐานแต่ปรับปรุงได้ 4 กอง และเป็นข้าวที่ผิดมาตรฐานมาก (C) ซึ่งไม่คุ้มหรือไม่อาจปรับปรุงเพื่อการบริโภคของคน 1 กอง โดยมีสัดส่วนข้าวผิดมาตรฐานมาก (C) ปนอยู่ร้อยละ 24

(2) คลังถาวรโชคชัย หลัง 1 จังหวัดสระบุรี มีข้าวขาว 5% ปีการผลิต 2556/57 จำนวน 4 กอง มีข้าวผิดมาตรฐานแต่ปรับปรุงได้ 2 กอง และเป็นข้าวที่ผิดมาตรฐานมาก (C) ซึ่งไม่คุ้มหรือไม่อาจปรับปรุงเพื่อการบริโภคของคน 2 กอง โดยมีสัดส่วนข้าวผิดมาตรฐานมาก (C) ปนอยู่ร้อยละ 50

(3) คลัง บจก.โรงสีไฟแสงไพฑูรย์ (2000) หลัง 2 จังหวัด นนทบุรี มีข้าวขาว 5 % จำนวน 8 กอง มีข้าวผ่านมาตรฐาน 1 กอง ข้าวผิดมาตรฐานแต่ปรับปรุงได้ 6 กอง ซึ่งที่ผ่านมาได้นำข้าวออกมาประมูลแล้ว ส่วนที่เหลือเป็นข้าวที่ผิดมาตรฐานมาก (C) ซึ่งไม่คุ้มหรือไม่อาจปรับปรุงเพื่อการบริโภคของคน 1 กอง โดยมีสัดส่วนข้าวผิดมาตรฐานมาก (C) ปนอยู่ร้อยละ 22

(4) คลังกิจเจริญทรัพย์ ลพบุรี หลัง 1/1 มีข้าวจำนวน 6 กอง เป็นข้าวขาว 25 % ปีการผลิต 2556/57 จำนวน 4 กอง เป็นข้าวที่ถูกต้องมาตรฐาน ที่ผ่านมาได้นำข้าวออกมาประมูลแล้ว โดยในคลังยังคงเหลือข้าวเหนียวขาว 10% ปีการผลิต 2555/56 จำนวน 2 กอง ซึ่งทั้ง 2 กองเป็นข้าวที่ผิดมาตรฐานมาก (C) ไม่คุ้มหรือไม่อาจปรับปรุงเพื่อการบริโภคของคน โดยมีสัดส่วนข้าวผิดมาตรฐานมาก (C) ปนอยู่ร้อยละ 36

(5) คลังกิจเจริญทรัพย์ ลพบุรี หลัง 2 มีข้าวพทุมธานี 5 % ปีการผลิต 2556 /57 จำนวน 5 กอง มีข้าวผิดมาตรฐานแต่ปรับปรุงได้ 4 กอง และเป็นข้าวที่ผิดมาตรฐานมาก (C) ซึ่งไม่คุ้มหรือไม่อาจปรับปรุงเพื่อการบริโภคของคน 1 กอง โดยมีสัดส่วนข้าวผิดมาตรฐานมาก (C) ปนอยู่ร้อยละ 24

3.2 มี 3 คลังจัดเป็นข้าวกลุ่มที่ 3 ที่ต้องระบายเข้าสู่อุตสาหกรรมที่ไม่ใช่เพื่อการบริโภคของคนและสัตว์ กำหนดสัดส่วนข้าวผิดมาตรฐานมาก (C) ปนอยู่เกินร้อยละ 80 และเป็นข้าวที่มีอายุการเก็บรักษาเกินกว่า 5 ปี

(1) คลังกิจเจริญทรัพย์ ลพบุรี หลัง 1 มีข้าวจำนวน 5 กอง ปีการผลิต 2554/55 แบ่งเป็น ปลายข้าวหอมมะลิจำนวน 3 กอง เป็นข้าวที่ผิดมาตรฐานแต่ปรับปรุงได้ ที่ผ่านมาได้นำข้าวออกมาประมูลแล้ว ส่วนข้าวที่เหลือมีปลายข้าวหอมมะลิ จำนวน 1 กอง และข้าวท่อนหอมมะลิ จำนวน 1 กอง และเป็นข้าวที่ผิดมาตรฐานมาก (C) ทั้ง 2 กอง ซึ่งไม่คุ้มหรือไม่อาจปรับปรุงเพื่อการบริโภคของคน และเป็นข้าวที่มีอายุการเก็บรักษาเกินกว่า 5 ปี

(2) คลังกิจเจริญทรัพย์ ลพบุรี หลัง 3 มีข้าวเหนียวขาว 10 % ปีการผลิต 2554 / 55 จำนวน 5 กอง แบ่งเป็น ข้าวที่ผ่านมาตรฐานจำนวน 1 กอง ที่ผ่านมาได้นำข้าวออกมาประมูลแล้ว ส่วนที่เหลือเป็นข้าวผิดมาตรฐาน

แต่ปรับปรุงได้ 2 กอง และเป็นข้าวที่ผิดมาตรฐานมาก (C) ซึ่งไม่คุ้มหรือไม่อาจปรับปรุงเพื่อการบริโภคของคน 2 กอง และเป็นข้าวที่มีอายุการเก็บรักษาเกินกว่า 5 ปี

(3) คลังโรงสีไฟเจริญประภา หลัง 2 จังหวัดลพบุรี มีข้าวปทุมธานี จำนวน 1 กอง มีเป็นข้าวที่ผิดมาตรฐานมาก (C) ซึ่งไม่คุ้มหรือไม่อาจปรับปรุงเพื่อการบริโภคของคน โดยมีสัดส่วนข้าวผิดมาตรฐานมาก (C) ทั้งหมด (ร้อยละ 100)

ที่ผ่านมารกรมการค้าต่างประเทศได้มีหนังสือตอบชี้แจงข้อร้องเรียนเรื่องดังกล่าวให้เจ้าของคลัง โรงสี เซอร์เวย์ ที่รับผิดชอบคุณภาพข้าวทราบโดยตลอด ทั้งนี้ คลังดังกล่าวถูก อคส.และ อ.ต.ก พ้องดำเนินคดีเรื่องข้าวไม่ได้คุณภาพ โดยกระบวนการระบายข้าวในคลังดังกล่าวได้ดำเนินการตามขั้นตอนตามมติคณะกรรมการ นบข. เสร็จสิ้นแล้ว เจ้าของคลังมีสิทธิโต้แย้งแสดงข้อเท็จจริงต่อผู้ตามกฎหมายและกระบวนการพิจารณาในชั้นศาลต่อไป แต่ไม่มีสิทธิมายังยังไม่ให้รัฐขายข้าวของรัฐ เพราะหากไม่ระบายออกไปก็จะก่อให้เกิดความเสียหายต่อรัฐ และกรณีให้ตรวจสอบคุณภาพใหม่นั้น ขณะนี้ได้เลยขั้นตอนดังกล่าวมานานแล้ว เพราะได้มีการตรวจสอบคุณภาพข้าวมาตั้งแต่ปี 2557 ผลการตรวจก็เป็นที่ยอมรับต่อสาธารณชนและเป็นหลักฐานในการดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดอยู่แล้ว จึงไม่มีเหตุที่จะต้องดำเนินการใหม่

4. ในการระบายข้าวในสต็อกของรัฐกลุ่มที่ 2 และกลุ่มที่ 3 เข้าสู่อุตสาหกรรม คณะกรรมการ นบข. ได้ให้ความสำคัญในการกำกับดูแลข้าวดังกล่าวเพื่อป้องกันการรั่วไหลเข้าสู่ระบบการค้าปกติมาตั้งแต่แรก โดยได้มอบหมาย อคส. และอ.ต.ก กำหนดมาตรการและดำเนินการบริหารจัดการ ควบคุมให้มีการนำข้าวไปใช้ในอุตสาหกรรมที่ผู้ซื้อระบุอย่างเคร่งครัด และได้แต่งตั้ง “คณะอนุกรรมการตรวจสอบการปฏิบัติตามสัญญาซื้อขายข้าวในสต็อก” เพื่อติดตามการปฏิบัติงานของทั้งสองหน่วยด้วย

5. การระบายข้าวในสต็อกของรัฐที่มีปริมาณมากถึง 17.76 ล้านตัน และคุณภาพส่วนใหญ่ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน คณะกรรมการ นบข. จึงต้องดำเนินการด้วยความระมัดระวังและรอบคอบ โดยคำนึงถึงผลกระทบในหลายมิติ เพราะเป็นปริมาณข้าวส่วนเกินที่กดทับตลาด และการเสื่อมสภาพของข้าว การระบายจะต้องพิจารณาช่องทางและเวลาที่เหมาะสม เพื่อไม่ให้กระทบต่อจิตวิทยาตลาด และราคาข้าวที่เกษตรกรจะได้รับจากการขายข้าวเปลือกฤดูกาลผลิตใหม่ที่ออกสู่ตลาดอย่างต่อเนื่องทุกปี รวมทั้งผลกระทบต่อตลาดข้าวสุขนามัยของมนุษย์และสัตว์ ชื่อเสียงและคุณภาพข้าวไทย เพื่อให้สภาพการค้าข้าวไทยกลับมาสู่ภาวะปกติเป็นไปตามกลไกตลาดโดยเร็ว ดังนั้น เรื่องราคาข้าวที่ได้รับไม่ใช่เรื่องหลักในการตัดสินใจระบาย แต่ประเด็นสำคัญคือจะต้องคำนึงถึงผลกระทบที่ไม่สามารถคำนวณเป็นตัวเงินดังกล่าวได้ เนื่องจากราคารับจำหน่ายที่สูงกว่าราคาตลาดมาก และมีภาระค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการรับจำหน่ายสูงมาก การขาดทุนจึงเกิดขึ้นตั้งแต่เริ่มดำเนินโครงการรับจำหน่ายแล้ว

อย่างไรก็ตาม มีข้อสังเกตว่าเหตุใดในช่วงเวลานี้จึงมีการหยิบยกประเด็นเรื่องการระบายข้าว ประเด็นเรื่องคลัง และผลการตรวจสอบคุณภาพข้าวมาพิจารณาอย่างบิดเบือนข้อเท็จจริงให้สังคมเกิดความสับสน เพราะที่ผ่านมารกรมการค้าต่างประเทศได้ชี้แจงให้ผู้ประกอบการและชี้แจงผ่านสื่อมวลชนให้สาธารณชนทราบอย่างโปร่งใสมาอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลา 3 ปี

ที่มา ประชาชาติธุรกิจออนไลน์

ศูนย์วิจัยกสิกรรม มองแนวโน้มราคาข้าวไทย H2/60 พ้น คาดปีนี้ยอดส่งออกใกล้เคียงปีก่อนที่ 10 ล้านตัน

ศูนย์วิจัยกสิกรรมไทยมองว่าแนวโน้มทิศทางราคาข้าวของไทยในช่วงครึ่งหลังของปี 60 มีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้นเมื่อเทียบกับครึ่งแรกของปี โดยแบ่งเป็นราคาข้าวเปลือกเจ้าในช่วงครึ่งหลังของปีอาจเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบ 8,000-8,500 บาทต่อตัน หรือเพิ่มขึ้นราว 5.5% (YoY) ซึ่งเป็นการปรับตัวดีขึ้นจากครึ่งแรกของปีที่หดตัว 3.8% (YoY) ในขณะที่ราคาข้าวเปลือกหอมมะลิเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบ 9,500-10,000 บาทต่อตัน หรือลดลง 2.2% (YoY) และราคาข้าวเปลือกเหนียวเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบ 10,000-11,000 บาทต่อตัน หรือลดลง 11.1% (YoY) ซึ่งหดตัวในอัตราที่น้อยลงกว่าครึ่งแรกของปีที่หดตัว 14.6% และ 11.5% (YoY) ตามลำดับ

ปัจจัยสนับสนุนภาพรวมราคาข้าว คือ ผลด้านจิตวิทยาจากปริมาณข้าวในสต็อกที่น่าจะหมดไปภายในปีนี้ โดยคาดว่ารัฐบาลน่าจะสามารถระบายข้าวในสต็อกที่มีอยู่ ณ 15 มิ.ย.60 จำนวน 2.86 ล้านตันให้หมดได้ ส่งผลต่อราคาข้าวให้ขึ้นไปตามกลไกตลาดมากขึ้น จากก่อนหน้านี้ที่ปริมาณข้าวในสต็อกอยู่ในระดับสูงทำให้ข้าวถูกกดราคา

ทั้งนี้ สต็อกข้าวคงเหลือที่ 2.86 ล้านตัน แบ่งเป็น ข้าวเพื่อการบริโภค 0.16 ล้านตัน ข้าวเพื่อนำไปทำเป็นอาหารสัตว์ 2.2 ล้านตัน และข้าวเพื่อใช้อุตสาหกรรม 0.5 แสนตัน ซึ่งในส่วนของข้าวรอการระบายเพื่อการบริโภคถือว่าเหลือน้อยมาก ขณะที่ข้าวเพื่อนำไปทำอาหารสัตว์และข้าวเพื่อใช้อุตสาหกรรมคาดว่าไม่น่าจะเป็นปัญหา

หากภาครัฐมีการควบคุมไม่ให้ข้าวไหลเข้ามาปะปนกับข้าวเพื่อการบริโภคจึงน่าจะไม่มีกระทบต่อผลผลิตและราคาข้าวที่จะออกมาในช่วงถัดจากนี้ไป ความต้องการจากตลาดต่างประเทศที่มีรองรับทั้งในรูปแบบของการขายข้าวแบบรัฐต่อรัฐ (G to G) และแบบเอกชนต่อเอกชน (P to P) จะเห็นว่า ในช่วงครึ่งหลังของปี 60 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงครึ่งปีแรก จะยังคงมีความต้องการซื้อข้าวจากไทยรองรับอย่างต่อเนื่อง เพื่อเตรียมสต็อกไว้ใช้เพื่อความมั่นคงในประเทศและความต้องการในช่วงเทศกาลวันหยุดปีใหม่

อย่างไรก็ดี ภาพรวมของราคาข้าวเฉลี่ยทั้งปีนี้คาดว่าจะยังต่ำกว่าปี 59 ปัจจัยสำคัญน่าจะมาจากปริมาณผลผลิตข้าวที่ยังเพิ่มขึ้นและทรงตัวอยู่ในระดับสูง (คาดว่าในปี 60 ปริมาณผลผลิตข้าวรวมอาจอยู่ที่ 33.0 ล้านตัน หรือเพิ่มขึ้น 17.5% (YoY)) แม้วานโยบายการปรับพื้นที่ปลูกข้าวของภาครัฐอาจได้ผลในการลดพื้นที่ปลูกข้าวได้ในระดับหนึ่ง แต่คาดว่าจะยังไม่สามารถบรรลุเป้าหมายที่ภาครัฐตั้งไว้ได้ในระยะสั้น ซึ่งคงต้องอาศัยระยะเวลาในการปรับโครงสร้างการผลิตข้าว

ศูนย์วิจัยกสิกรรมไทย คาดว่า ราคาข้าวเฉลี่ยปี 60 อาจอยู่ที่ 8,800 บาทต่อตัน หรือลดลง 7.0% (YoY) ซึ่งเป็นราคาที่เกิดจากการปรับฐานปีแรกจากผลของสต็อกข้าวที่หมดไป และผลผลิตที่อยู่ในระดับสูง ทำให้ภาพรวมราคาข้าวในปีนี้จะยังคงต่ำกว่าปีก่อน ขณะที่หากพิจารณาเทียบกับข้อมูลราคาข้าวเฉลี่ยในอดีต (ปี 49-59) ในสถานการณ์ตลาดปกติจะเฉลี่ยอยู่ที่ราว 9,200 บาทต่อตัน สะท้อนให้เห็นว่าในระยะถัดไปหากไม่มีปัจจัยกดดันด้านสต็อกข้าว ภาครัฐสามารถบริหารจัดการอุปทานข้าวได้จากนโยบายควบคุมการปลูกข้าว สัดส่วนการผลิตข้าวเน้นไปที่ข้าวพรีเมียมมากขึ้น และการแข่งขันในตลาดโลกไม่รุนแรงนัก ก็จะทำให้ราคาข้าวไทยในระยะข้างหน้าน่าจะวิ่งเข้าใกล้ราคาข้าวเฉลี่ยในอดีตที่ 9,200 บาทต่อตัน หรือเคลื่อนไหวปรับขึ้นลงเล็กน้อย

นับเป็นแนวโน้มที่ดีที่ราคาข้าวไทยจะให้ภาพที่มีเสถียรภาพมากขึ้น จากความพยายามของภาครัฐในการลดพื้นที่เพาะปลูกข้าว ท่ามกลางภาวะที่แนวโน้มราคาข้าวอยู่ในช่วงขาขึ้น อาจเป็นการสร้างแรงจูงใจด้านราคาให้กับเกษตรกรในการเพิ่มพื้นที่การเพาะปลูกข้าว ซึ่งอาจสวนทางกับแนวทางนโยบายภาครัฐที่ได้วางไว้ ดังนั้น คงต้องอาศัยระยะเวลาในการดำเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่รัฐบาลได้ตั้งไว้เกี่ยวกับการปลูกข้าวในพื้นที่ศักยภาพ

ตลอดจนต้องอาศัยการประชาสัมพันธ์ถึงแนวทางดังกล่าวของภาครัฐให้เกษตรกรได้เห็นถึงข้อดีมากขึ้น ซึ่งอาจทำให้เกษตรกรให้ความร่วมมือในการลดพื้นที่การเพาะปลูกข้าวที่ไม่เหมาะสม แล้วหันมาเพาะปลูกข้าวในพื้นที่ที่รัฐบาลสนับสนุน/พื้นที่ศักยภาพ (Zoning) เพื่อให้ได้ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ที่สูงขึ้น รวมถึงการผลิตข้าวที่สร้างมูลค่าเพิ่ม (ข้าวพรีเมียม) อาทิ ข้าวกล้อง ข้าวไรซ์เบอร์รี่ ข้าวสีนิล เป็นต้น

สำหรับการส่งออกข้าวของไทยคาดว่าทั้งปี 60 ไทยอาจส่งออกข้าวอยู่ที่ 10 ล้านตันซึ่งใกล้เคียงกับเป้าหมายที่ตั้งไว้ โดยได้คำนึงถึงผลกระทบของพระราชกำหนดบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว พ.ศ.2560 ที่อาจมีต่อการขนถ่ายสินค้าที่ทำเรือแล้วบางส่วน ทั้งนี้ ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 60 ไทยมีปริมาณการส่งออกข้าวอยู่ที่ 5.4 ล้านตัน หรือเพิ่มขึ้น 8.2% (YoY) โดยมีตลาดส่งออกหลักคือ เบนิน จีน และแอฟริกาใต้ ที่ขยายตัว 43.2%, 46.0% และ 7.1% ตามลำดับ

ทั้งนี้ ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 60 ไทยส่งออกข้าวไปตลาดเบนินมากที่สุดถึง 12.6% ของปริมาณการส่งออกข้าวทั้งหมดของไทย โดย ข้าวขาวยังคงเป็นข้าวที่มีบทบาทมากที่สุดในการส่งออกถึง 47.4% ของปริมาณการส่งออกข้าวทั้งหมดของไทย สะท้อนให้เห็นว่าไทยยังคงพึ่งพาการส่งออกข้าวขาว ซึ่งเป็นข้าวที่แข่งขันด้านราคาสูงกับประเทศเวียดนาม

แต่หากไทยสามารถพัฒนาการผลิตในส่วนของข้าวหอมมะลิที่เป็นข้าวที่มีศักยภาพ และราคาไม่แกว่งขึ้นลงแรงมากนัก ตลอดจนเน้นเจาะตลาดกลุ่มที่นิยมบริโภคข้าวพรีเมียมมากขึ้น เช่น ฮองกง สหรัฐอเมริกา เป็นต้น ก็อาจทำให้ราคาข้าวหอมมะลิไทยสามารถทรงตัวอยู่ในระดับที่ดีได้ และสามารถมีส่วนแบ่งตลาดในแง่มูลค่าการส่งออกได้ในเวทีโลกอย่างยั่งยืน แม้ว่าไทยอาจยังต้องเผชิญการแข่งขันด้านราคากับคู่แข่งอย่างอินเดียและเวียดนาม ซึ่งราคาข้าวเฉลี่ยของไทยสูงกว่าอยู่ราว 40 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อตัน แต่เนื่องจากในช่วง 6 เดือนแรกของปี 60 ปริมาณการส่งออกข้าวของไทยทำได้ดี

สำหรับระยะถัดไป ศูนย์วิจัยกสิกรไทย มองว่า ราคาข้าวไทยน่าจะให้ภาพที่ทยอยปรับตัวดีขึ้นได้บ้างในปี 61 จากปัจจัยสำคัญที่ไม่มีแรงกดดันจิตวิทยาด้านราคาจากสต็อกข้าวในประเทศ ประกอบกับความต้องการข้าวไทยจากต่างประเทศที่ยังมีรองรับต่อเนื่อง ด้วยคุณภาพข้าวไทยที่เป็นที่ยอมรับในตลาด ท่ามกลางภาวะที่อุปทานข้าวโลกในปี 61 อาจลดลงไปอยู่ที่ 481 ล้านตัน หรือลดลง 0.42% (YoY) ขณะที่ความต้องการบริโภคข้าวโลกอยู่ที่ 480 ล้านตัน หรือเพิ่มขึ้น 0.01% (YoY)

อีกทั้งหากนโยบายภาครัฐในการลดพื้นที่ปลูกข้าวสามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ และสามารถเพิ่มสัดส่วนการผลิตข้าวคุณภาพดี ก็อาจช่วยหนุนราคาข้าวให้อยู่ในช่วงขาขึ้นได้ แต่ยังคงต้องจับตาดูปัจจัยระมัดระวังด้านปริมาณผลผลิตคู่แข่งจากต่างประเทศที่อาจออกสู่ตลาดตามปกติ หลังจากประสบภัยธรรมชาติอาจกดดันราคาข้าวได้เช่นกัน

ที่มา สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

ไร้ข้อสรุปผู้ชนะตั้งตลาดกลางข้าวสาร

ผู้สื่อข่าวประชาชาติธุรกิจ รายงานว่า หลังจากเมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2560 นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค อธิบดีกรมการค้าภายในเป็นประธานในการได้เปิดให้ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการจัดตั้งตลาดกลางข้าวสารสู่มาตรฐานสากล แห่งแรกของประเทศไทย 3 รายมาแสดงวิสัยทัศน์ และแจ้งว่าจะมีการประกาศผลการคัดเลือกในวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 บนเว็บไซต์ แต่ก็ยังไม่ได้มีการประกาศผลสรุปการคัดเลือก

จากการสอบถามไปยังฝ่ายเลขาฯ คณะกรรมการคัดเลือกแจ้งว่าได้จัดทำรายงานผลสรุปการพิจารณาเสนอต่ออธิบดีกรมการค้าภายใน เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว แต่จากการสอบถามไปที่นางนันทวัลย์ อธิบดีกรมการค้าภายใน เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม ระบุว่า ยังไม่ได้รับรายงานดังกล่าว

ก่อนหน้านี้ แหล่งข่าวจากวงการข้าว ตั้งข้อสังเกตว่า ผู้ประกอบการ 3 รายที่สมัครเข้าร่วมโครงการ คือ กลุ่มตลาดไท ของบริษัท ไทยแอ็กโกร เอ็กสเซนจ์ จำกัด ซึ่งเป็นกลุ่มทุนของนายประดิษฐ์ ภัทรประสิทธิ์ อดีต รมช. คลัง และบริษัท บูรณาการเกษตร จำกัด ซึ่งเป็นผู้ประกอบการทำข้าวเขาใหญ่ จ.สุพรรณบุรี มานานเกินกว่า 10 ปี มีความเชี่ยวชาญเรื่องสินค้าเกษตรมากกว่ากลุ่มตลาดตะวันออก ของบริษัท ตะวันนา ไนท์บาซาร์ ของนายเจริญ สิริวัฒนภักดี โดยเฉพาะตลาดไทถือว่าได้เปรียบทั้งเม็ดเงินลงทุน และความพร้อมในการบริหารจัดการตลาดครบวงจร สามารถให้บริการแบบ One Stop Service ตามมาตรฐานสากล ซึ่งสอดคล้องกับการดำเนินการตามทีโออาร์การประมูล

รศ.ดร.นิพนธ์ พัวพงศกร นักวิชาการเกียรติคุณ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) ให้ความเห็นว่า หน่วยงานรัฐควรปรับบทบาทมาช่วยส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้ผู้ประกอบการสามารถประกอบธุรกิจได้ดีขึ้น โดยไม่จำเป็นต้องตั้งตลาด เพราะความเป็นตลาดเกิดจากการที่ผู้ซื้อและผู้ขายมาตกลงทำการซื้อขายกันไม่จำเป็นต้องมีสถานที่ และที่สำคัญปัจจุบันการค้าข้าวไทยเป็นระบบที่ดำเนินการปกติอยู่แล้ว

เดิมไทยเคยมีตลาดกลางข้าวเปลือกแต่ถูกทำลายลงหลังจากมีโครงการรับจำนำข้าว ตอนนี้อย่างมีโรงสีออกไปตั้งจุดรับซื้อข้าวเปลือกจากชาวนาโดยตรง แต่ระบบตลาดกลางข้าวสารไม่เคยมีและไม่จำเป็นต้องมี เพราะระบบการค้าข้าวสารมีความแตกต่างกับสินค้าชนิดอื่น การค้าข้าวเป็นตลาดที่มีลักษณะเป็น Virtual ต่างจากตลาดกลางสินค้าเกษตรอย่างตลาดผัก ผลไม้ ซึ่งเป็นตลาดลักษณะหมู่ไป-ไปมาผู้ซื้ออยู่ในประเทศซื้อกลับไป แต่ข้าวไม่ใช่ลักษณะนั้น ผู้ซื้อต่างประเทศซื้อตรงจากผู้ส่งออก หาข้อมูลจากสมาคมส่งออกฯ โรงสีก็ซื้อข้าวตามคำสั่งซื้อไม่ได้สต็อกเป็นข้าวสาร ชาวนาก็ขายข้าวเปลือกไม่ได้ขายข้าวสาร ผู้ซื้อผู้ขายเจอกันอยู่แล้วไม่ได้มีปัญหา หากรัฐบาลจะเข้าไปก็ต้องตอบให้ได้ว่าจะไปช่วยทำประโยชน์อะไรที่ดีขึ้นกว่าเดิมหรือไม่ ถ้าหากต้องการช่วยรายเล็กที่เสียเปรียบรายใหญ่ในด้านข้อมูลหรือต้นทุน รัฐควรเข้าไปสนับสนุนข้อมูลดีกว่าไปสร้างตลาดเดี๋ยวกี้เงิง มันไม่ง่าย

สิ่งที่กระทรวงพาณิชย์ต้องดำเนินการคือการส่งเสริมข้อมูลเชิงลึก และสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย โดยการสร้างความเข้มแข็งให้สมาคมที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมข้าว เช่น สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย สมาคมโรงสีข้าวไทย เพราะเป็นสถาบันที่เชื่อมโยงผู้ซื้อ-ผู้ขายอยู่แล้ว เพียงแต่ยังขาดข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับประวัติการค้าของแต่ละรายว่าจะส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นทางการค้า เช่น มีการรวบรวมรายชื่อสมาชิกแต่ไม่ได้บอกกว่าสมาชิก รายใดเคยมีปัญหาผิคนัดรับมอบข้าว ซึ่งจุดนี้เป็นข้อมูลที่ผู้ซื้อต้องการมากกว่าการไปตั้งตลาดกลางข้าวสาร

ที่มา ประชาชาติธุรกิจออนไลน์

เวียดนามคว่ำข้าวฟิลิปปินส์ บีกลอต 1.7 แสนตัน-ราคาในประเทศขยับน้อย

แหล่งข่าวจากกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่า วันที่ 25 ก.ค. 2560 องค์การอาหารแห่งชาติฟิลิปปินส์ (NFA) เปิดประมูลนำเข้าข้าวขาว 25% จากภาคเอกชนจากต่างประเทศ ปริมาณ 200,000 ตัน มีผู้ส่งออกข้าวต่างประเทศ เข้าร่วมประมูลทั้งหมด 11 ราย ส่วนใหญ่เป็นผู้ส่งออกเวียดนาม ไทย และโบรคเกอร์ข้าว ผลการประมูลผู้ส่งออกข้าว 7 รายชนะการประมูล แบ่งเป็น ผู้ส่งออกเวียดนาม 6 ราย ชนะประมูล 175,000 ตัน ในราคา เอฟ.โอ.บี. ตันละ

358-360 เหรียญสหรัฐ ขณะที่ผู้ส่งออกไทยมีเพียงบริษัท นครหลวงค้าข้าว จำกัด รายเดียวที่ชนะประมูล 25,000 ตัน ราคา เอฟ.โอ.บี. ตันละ 362-365 เหรียญสหรัฐ หลังจากนั้นจะต้องส่งมอบข้าวภายในเดือน ส.ค.-ก.ย. 2560

การนำเข้าครั้งนี้เป็นผลมาจากรัฐบาลฟิลิปปินส์มีสต็อกข้าวสารในคลังสำรองเหลือ 2.6 ล้านตัน ในเดือน มิ.ย. ลดลง 20% ซึ่งเพียงพอบริโภคเพียง 76 วัน แบ่งเป็นข้าวในคลังสำหรับภาคธุรกิจสัดส่วน 50% ของข้าวคลังทั้งหมด ในขณะที่ข้าวที่มีสำรองไว้ในครัวเรือนมีสัดส่วน 42% และข้าวจากคลังของ NFA มีสัดส่วน 8% ของทั้งหมด ซึ่งข้าวในคลังสำรองทั้ง 3 ส่วนปรับลดลงเรื่อย ๆ จึงต้องเปิดประมูลนำเข้า

รายชื่อผู้ชนะการประมูลข้าวฟิลิปปินส์ ประกอบด้วย 1) โอแล่ม 50,000 ตัน ราคาตันละ 413.89 เหรียญสหรัฐ 2) Hiep Loi (เวียดนาม) 25,000 ตัน ตันละ 425.9 3) Vinafood 2 (เวียดนาม) 50,000 ตัน ราคาตันละ 424.45 เหรียญสหรัฐ 4) Phan Min (เวียดนาม) 25,000 ตัน ราคาตันละ 434.6 เหรียญสหรัฐ 5) Gia Inter (เวียดนาม) 50,000 ตัน ราคาตันละ 421.64 เหรียญสหรัฐ และตันละ 415.65 เหรียญสหรัฐ 6) Tan Long (เวียดนาม) 50,000 ตัน ราคาตันละ 414 เหรียญสหรัฐ และตันละ 409 เหรียญสหรัฐ 7) นครหลวง 25,000 ตัน ราคาตันละ 431.7 เหรียญสหรัฐ

“นอกจากจะมีการประมูลข้าวฟิลิปปินส์แล้ว เมื่อวันที่ 24 ก.ค.ที่ผ่านมา ยังมีการประมูลซื้อข้าวโดยหน่วยงานจัดซื้อข้าวของรัฐบาลมาเลเซีย (เบอร์นาร์ด) เปิดประมูลนำเข้าข้าว 5% ปริมาณ 20,000 ตัน ผลประมูลเบื้องต้น บริษัท ธนสรรไรซ์ จำกัด ชนะประมูล 20,000 ตัน หลังจากนั้นคาดว่าจะมีการประมูลข้าวบังกลาเทศอีก 50,000 ตัน ซึ่งมีโอกาสจะช่วยผลักดันยอดการส่งออกช่วงหลังจากนี้ โดยข้อมูลจากกรมศุลกากรระบุว่า 6 เดือนแรกไทยส่งออกข้าวได้ 5,422,863 ตัน เพิ่มขึ้น 8.2% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน 2,307 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4.5% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน”

แหล่งข่าวจากวงการค้าข้าวระบุว่า ก่อนหน้าจะมีการประมูล ราคารับซื้อข้าวสารในประเทศปรับลดลงจากตันละ 14,500 บาท เหลือ 12,000 บาท ซึ่งโรงสีรับซื้อข้าวเปลือกเจ้าจากเกษตรกรลดลงจากตันละ 9,500 บาท เหลือตันละ 8,000 บาท แต่หลังมีข่าวการประมูล ผู้ส่งออกข้าวได้ราคารับซื้อข้าวสารเพิ่มขึ้นตันละ 500-1,000 บาท ทำให้ราคาปัจจุบันอยู่ตันละ 12,500-13,000 บาท

ที่มา ประชาชาติธุรกิจออนไลน์

XX

เวียดนาม

ภาวะราคาข้าวเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวสูงขึ้นหลังจากที่เวียดนามชนะการประมูลข้าวของฟิลิปปินส์ จำนวน 175,000 ตัน จากทั้งหมด 250,000 ตัน โดยราคาข้าวในประเทศปรับตัวสูงขึ้นมาก แต่ราคาข้าวส่งออกค่อนข้างทรงตัว เพราะราคาถือว่าอยู่ในระดับที่สูงแล้ว โดยราคาข้าวขาว 5% ของเวียดนามอยู่ที่ระดับ 400-405 เหรียญสหรัฐต่อตัน เท่ากับ 400-405 เหรียญสหรัฐต่อตัน เมื่อสัปดาห์ก่อน โดยภาวะการค้าข้าวค่อนข้างเบาบาง เพราะราคาข้าวเวียดนามอยู่ในระดับที่สูงกว่าประเทศคู่แข่ง ขณะที่ผู้ส่งออกกำลังให้ความสนใจไปที่การหาซื้อข้าวเพื่อส่งมอบตามสัญญาแบบรัฐต่อรัฐที่ยังมีข้าวที่ต้องส่งมอบจำนวนมาก

นาย Huỳnh Thế Năng นายกสมาคมอาหารเวียดนาม (The Vietnam Food Association; VFA) ระบุว่า ความต้องการข้าวเวียดนามจากต่างประเทศในช่วงไตรมาสที่ 3 ของปีจะอยู่ในระดับทรงตัว ดังนั้นจึงไม่ต้องกังวล

ว่าจะไม่มีตลาดรองรับผลผลิตข้าวของเวียดนามในช่วงดังกล่าว เพราะเวียดนามเพิ่งจะชนะการประมูลข้าวของฟิลิปปินส์จำนวน 175,000 ตัน โดยบริษัท Vinafood II (Vietnam Southern Food Corp.) ประมูลได้จำนวน 50,000 ตัน ในราคา 369.45 เหรียญสหรัฐต่อตันเอฟโอบี บริษัท Hiep Loi Food Joint Stock Co. จำนวน 25,000 ตันราคา 370.9 เหรียญสหรัฐต่อตันเอฟโอบี บริษัท Tan Long Group Joint Stock Co.จำนวน 50,000 ตัน แบ่งเป็น 2 ล็อต ล็อตละ 25,000 ตัน ในราคา 354 และ 359 เหรียญสหรัฐต่อตันเอฟโอบี บริษัท Gia International Corp.จำนวน 50,000 ตัน แบ่งเป็น 2 ล็อต ล็อตละ 25,000 ตัน ราคา 357 และ 367 เหรียญสหรัฐต่อตันเอฟโอบี ซึ่งนอกจากฟิลิปปินส์แล้ว เวียดนามยังมีสัญญาที่ทำไว้กับผู้ซื้อจากประเทศคิวบา บังคลาเทศ และมาเลเซียด้วย ซึ่งการที่เวียดนามมีคำสั่งซื้อในมือจำนวนมากนี้จะช่วยพยุงราคาข้าวในประเทศให้มีเสถียรภาพ

ทางด้าน นาย Nguyễn Thanh Long ผู้อำนวยการของบริษัท Việt Rice Co Ltd. ระบุว่า ภาวะราคาข้าวในขณะนี้ได้ปรับตัวสูงขึ้นจากการที่มีคำสั่งซื้อเข้ามาจำนวนมาก ซึ่งส่งผลให้การทำสัญญาขายข้าวของเอกชนทำได้ยากขึ้นเพราะราคาข้าวเวียดนามสูงกว่าประเทศคู่แข่ง เช่น ข้าวขาว 5% ของไทยอยู่ที่ประมาณ 395 เหรียญสหรัฐต่อตันเอฟโอบี แต่ของเวียดนามอยู่ที่ 407 เหรียญสหรัฐต่อตันเอฟโอบี จึงทำให้การขายข้าวในช่วงนี้ทำได้ลำบาก

กระทรวงเกษตร (the Ministry of Agriculture and Rural Development) คาดว่า ในช่วง 7 เดือนแรกของปีนี้ เวียดนามจะส่งออกข้าวได้ประมาณ 3.3 ล้านตัน มูลค่าประมาณ 1.5 พันล้านเหรียญสหรัฐ โดยปริมาณเพิ่มขึ้น 15.7% และมูลค่าเพิ่มขึ้น 13.7% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันในปีที่ผ่านมา

ที่มา สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครโฮจิมินห์ Oryza.com และ Riceonline.com

กัมพูชา

กระทรวงพาณิชย์ (the Commerce Ministry) เปิดเผยว่า ในสัปดาห์นี้จะมีการลงนามในบันทึกความเข้าใจระหว่างกัมพูชากับบังคลาเทศเกี่ยวกับการซื้อขายข้าวจำนวนปีละ 1 ล้านตัน ในระยะเวลา 5 ปี โดยไม่ได้ระบุว่าจะต้องเป็นข้าวชนิดใดบ้าง ซึ่งการจะทำสัญญาซื้อขายระหว่างกันนั้นจะต้องมีการหารือในรายละเอียดรวมทั้งเรื่องราคาข้าวอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งหากสามารถตกลงกันได้ก็จะทำให้กัมพูชาได้ประโยชน์จากการลงนามในครั้งนี้

ที่มา Oryza.com และ Riceonline.com

ฟิลิปปินส์

สำนักงานอาหารแห่งชาติ (National Food Authority; NFA) รายงานความคืบหน้าของการประมูลซื้อข้าวขาว 25% (25% broken well-milled long grain white rice) แบบรัฐบาลต่อเอกชน (G to P) จำนวน 250,000 ตัน ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 25 กรกฎาคมที่ผ่านมา โดยมีผู้แสดงความสนใจเข้าร่วมการประมูลจำนวน 21 ราย แต่มีผู้ที่ผ่านคุณสมบัติและได้ยื่นเสนอราคาจำนวน 16 ราย ซึ่งส่วนใหญ่เป็นบริษัทเอกชนจากเวียดนามโดยคาดว่าบริษัทเอกชนของเวียดนามจะชนะการประมูลรวมประมาณ 175,000 ตัน โดยมีรายละเอียดดังนี้ บริษัท Vinafood II (Vietnam Southern Food Corp.) จากเวียดนามเสนอจำนวน 50,000 ตัน ในราคา 424.45 เหรียญสหรัฐต่อตัน บริษัท Hiep Loi Food Joint Stock Co. จำนวน 25,000 ตันราคา 425.9 เหรียญสหรัฐต่อตัน บริษัท Tan Long Group Joint Stock Co.จำนวน 50,000 ตัน แบ่งเป็น 2 ล็อต ล็อตละ 25,000 ตัน ในราคา 414 และ 409 เหรียญสหรัฐต่อตัน บริษัท Gia International Corp.จำนวน 50,000 ตัน แบ่งเป็น 2 ล็อต ล็อตละ 25,000 ตัน ราคา 421.64 และ 415.65 เหรียญสหรัฐต่อตัน บริษัท Olam International Ltd. จากสิงคโปร์จำนวน 50,000 ตันราคา 413.89 เหรียญสหรัฐต่อตัน และบริษัท Capital Cereals Co. Ltd. จากไทย จำนวน 25,000 ตันราคา 431.7

เหรียญสหรัฐต่อตัน โดยคาดว่าจะมีการประกาศผลอย่างเป็นทางการในวันที่ 31 ก.ค. หลังจากที่ผู้ชนะการประมูลผ่านการประเมินครั้งสุดท้ายแล้ว

ทั้งนี้ในช่วงของการประชุมเตรียมการเมื่อวันที่ 13 กรกฎาคมนั้น NFA ได้แจ้งว่ารัฐบาลได้กำหนดเพดานราคา (price ceiling) สำหรับการประมูลครั้งนี้ไว้ที่ 451.08 เหรียญสหรัฐต่อตัน โดยการยื่นเสนอราคานั้น จะต้องเสนอราคาในเทอม CIF (based on Cost Insurance and Freight, Delivered at Place Free on Warehouse up to the designated NFA warehouse)

ที่มา *Oryza.com* และ *Riceonline.com*

จีน

สำนักข่าว Reuters รายงานว่า การประมูลขายข้าวจากสต็อกของรัฐบาล เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคมที่ผ่านมา ศูนย์การค้าธัญพืชแห่งชาติ (the National Grain Trade Center) สามารถระบายข้าวได้ประมาณ 121,456 ตัน
ที่มา *Oryza.com* และ *Riceonline.com*

อินเดีย

ภาวะราคาข้าวในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาอ่อนตัวลงประมาณ 5 เหรียญสหรัฐต่อตัน เนื่องจากต้องการข้าวจากตลาดแอฟริกาที่มีแนวโน้มลดลง โดยข้าวหนึ่ง 5% ราคาอยู่ที่ 400-403 เหรียญสหรัฐต่อตัน จากระดับ 405-408 เหรียญสหรัฐต่อตันเมื่อสัปดาห์ก่อน ขณะที่วงการค้าคาดว่าบังคลาเทศจะชะลอแผนการซื้อข้าวจากอินเดียเพราะราคาสูงเกินไป และเตรียมที่จะหันไปซื้อข้าวจากกัมพูชาแทน

ทางการรายงาน ความคืบหน้าของการเพาะปลูกข้าวในฤดูการผลิต Kharif (มิถุนายน-ธันวาคม) ณ วันที่ 28 กรกฎาคมที่ผ่านมาว่ามีพื้นที่เพาะปลูกแล้วประมาณ 135.14 ล้านไร่ เพิ่มขึ้นประมาณ 2% เมื่อเทียบกับจำนวน 132 ล้านไร่ ในช่วงเดียวกันในปีที่ผ่านมา

รัฐบาลได้ตั้งเป้าในการจัดหาข้าวตามโครงการจัดหาข้าวของรัฐบาลในปีการผลิต 2017/18 (ตุลาคม-กันยายน) ไว้ที่ 37.5 ล้านตัน เนื่องจากคาดว่าผลผลิตข้าวจะมีจำนวนมากขึ้นจากปัจจัยด้านสภาพอากาศที่เอื้ออำนวยต่อการเพาะปลูกมากขึ้น โดยในปีการผลิต 2016/17 รัฐบาลสามารถจัดหาข้าวได้แล้วประมาณ 34.35 ล้านตัน มากกว่าเป้าที่ตั้งไว้ที่ 33 ล้านตัน

ก่อนหน้านี้ รัฐบาลได้เพิ่มราคารับซื้อข้าวเปลือกขั้นต่ำ (the minimum support price; MSP) สำหรับโครงการจัดหาข้าวเปลือกในฤดูการผลิต Kharif (มิถุนายน-ธันวาคม) ของปีการผลิต 2017/18 โดยข้าวเปลือกเกรดธรรมดา (common grade) ปรับขึ้นเป็น 1,550 รูปีต่อ 100 กิโลกรัม (ประมาณ 241 เหรียญสหรัฐต่อตัน) ส่วนข้าวเปลือกเกรด A ปรับเป็น 1,590 รูปีต่อ 100 กิโลกรัม (ประมาณ 247 เหรียญสหรัฐต่อตัน)

ที่มา *Oryza.com* และ *Riceonline.com*

ปากีสถาน

สำนักงานสถิติปากีสถาน (The Pakistan Bureau of Statistics; PBS) รายงานว่าในเดือนมิถุนายน 2560 ซึ่งเป็นเดือนที่ 12 ของปีงบประมาณ 2016/17 (กรกฎาคม-มิถุนายน) ปากีสถานส่งออกข้าว 257,881 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 17.02% เมื่อเทียบกับจำนวน 220,377 ตัน ในเดือนพฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมา แต่ลดลง 18.18% เมื่อเทียบกับจำนวน 315,197 ตัน ในช่วงเดียวกันของปี 2559 โดยในเดือนมิถุนายน 2560 ปากีสถานส่งออกข้าว

ข้าวที่ไม่ใช่บาสมาดิจำนวน 206,437 ตัน ลดลง 24.9% เมื่อเทียบกับจำนวน 274,885 ตัน ในช่วงเดียวกันของปี 2559 และส่งออกข้าวบาสมาดิจำนวน 51,444 ตัน เพิ่มขึ้น 27.6% เมื่อเทียบกับจำนวน 40,312 ตัน ในช่วงเดียวกันของปี 2559

ทั้งนี้ในปีงบประมาณ 2016/17 (กรกฎาคม-มิถุนายน) ปากีสถานส่งออกข้าวรวม 3,518,819 ตัน มูลค่า 1,606.863 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โดยปริมาณส่งออกลดลงประมาณ 17.13% และมูลค่าลดลง 13.63% เมื่อเทียบกับจำนวน 4,246,445 ตัน มูลค่า 1,860.497 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในช่วงเดียวกันของปี 2559 โดยส่งออกข้าวข้าวที่ไม่ใช่บาสมาดิจำนวน 3,072,132 ตัน ลดลง 18.43% เมื่อเทียบกับจำนวน 3,766,471 ตัน ในช่วงเดียวกันของปี 2559 และส่งออกข้าวบาสมาดิจำนวน 446,687 ตัน ลดลง 6.94% เมื่อเทียบกับจำนวน 479,974 ตัน ในช่วงเดียวกันของปี 2559

ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ 2015/16 (กรกฎาคม-มิถุนายน) ปากีสถานส่งออกข้าวรวม 4,262,216 ตัน (ประกอบด้วยข้าวบาสมาดิ 503,037 ตัน และข้าวข้าวที่ไม่ใช่บาสมาดิ 3,759,179 ตัน) เพิ่มขึ้น 10.4% เมื่อเทียบกับจำนวน 3,861,406 ตัน (ประกอบด้วยข้าวบาสมาดิ 523,450 ตัน และข้าวข้าวที่ไม่ใช่บาสมาดิ 3,337,956 ตัน) ในปีงบประมาณ 2014/15 ขณะที่มูลค่าส่งออกอยู่ที่ 1,860 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (ประกอบด้วยข้าวบาสมาดิ 455.249 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ และข้าวข้าวที่ไม่ใช่บาสมาดิ 1,405 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ) ลดลง 8.6% เมื่อเทียบกับมูลค่า 2,035 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (ประกอบด้วยข้าวบาสมาดิ 601.268 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ และข้าวข้าวที่ไม่ใช่บาสมาดิ 1,433 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ) ในช่วงเดียวกันของปีงบประมาณ 2014/15 เนื่องจากราคาข้าวในตลาดโลกลดลงประกอบกับความต้องการข้าวจากต่างประเทศชะลอลง

ที่มา *Oryza.com* และ *Riceonline.com*

บังคลาเทศ

กระทรวงอาหาร (Food Ministry) ระบุว่าอาจจะต้องเลื่อนแผนการนำเข้าข้าวแบบรัฐบาลต่อรัฐบาลจำนวน 200,000 ตันจากประเทศไทยออกไปก่อน เนื่องจากติดขัดเรื่องราคาข้าวของไทยที่เสนอให้ในระดับที่สูง โดยก่อนหน้านี้รัฐบาลบังคลาเทศก็ไม่สามารถบรรลุข้อตกลงในการซื้อข้าวแบบรัฐบาลต่อรัฐบาลจากประเทศอินเดียได้ เนื่องจากติดขัดเรื่องราคาข้าวเช่นเดียวกัน โดยคาดว่าหลังจากนี้ บังคลาเทศจะหันไปเจรจาเพื่อที่จะซื้อข้าวจากประเทศกัมพูชา

ส่วนความคืบหน้าของการประมูลซื้อข้าวครั้งที่ 1 ของปีงบประมาณ 2017/18 (ครั้งที่ 5 ของปีนี้ โดย 4 ครั้งที่ผ่านมา เป็นการประมูลครั้งที่ 1-4 ของปีงบประมาณ 2016/17) เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคมที่ผ่านมา ซึ่งจะซื้อข้าวหนึ่ง (ครั้งที่ 4 ของปีนี้) จำนวน 50,000 ตัน นั้นปรากฏว่า บริษัท Olam เสนอราคาต่ำสุดที่ 419.51 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน (CIF liner out) นอกจากนี้ยังมีอีก 3 รายที่ยื่นเสนอราคาในครั้งนี้อยู่ประกอบด้วย บริษัท Phoenix เสนอราคาที่ \$420 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน (CIF liner out) บริษัท Amir Chand เสนอราคาที่ 444.11 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน (CIF liner out) และบริษัท Agro Corp เสนอราคาที่ 432.65 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน (CIF liner out)

ทั้งนี้การประมูลใน 4 ครั้งก่อนหน้านี้ บังคลาเทศได้ตกลงซื้อข้าวข้าวจำนวน 50,000 ตัน ราคา 406.48 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน (CIF liner out) และซื้อข้าวหนึ่ง 3 ครั้งรวม 150,000 ตัน ในราคา 427.85, 445.11 และ 430 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน (CIF liner out) ตามลำดับ

นอกจากนี้ เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาหน่วยงานด้านอาหารของรัฐบาล (Directorate General of Food, Ministry of Food) ยังได้ประกาศเปิดประมูลซื้อข้าวครั้งที่ 2 ของปีงบประมาณ 2017/18 (นับเป็นครั้งที่ 6 ของปีนี้ โดย 5 ครั้งที่ผ่านมา เป็นการประมูลครั้งที่ 1-4 ของปีงบประมาณ 2016/17 และครั้งที่ 1 ของปีงบประมาณ 2017/18) โดยกำหนดการรับข้อเสนอในวันที่ 8 สิงหาคมศกนี้ ซึ่งการประมูลครั้งนี้จะซื้อข้าวหนึ่ง (นับเป็นครั้งที่ 5 ของปีนี้) จากทุกประเทศจำนวน 50,000 ตัน (50,000 MT (+5%) Non-Basmati Parboiled rice on CIF Liner out term) โดยกำหนดส่งมอบภายใน 40 วันหลังจากทำสัญญาแล้ว และให้ส่งมอบที่ท่าเรือ Chittagong ในสัดส่วน 60% และที่ท่าเรือ Mongla อีก 40%

มีรายงานว่า เมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาเรือบรรทุกสินค้าข้าวจากเวียดนามลำที่ 4 ได้เดินทางมาถึงท่าเรือ Chittagong เรียบร้อยแล้ว โดยเรือลำนี้บรรทุกข้าวจากเวียดนามจำนวน 25,300 ตัน ซึ่งหลังจากนี้ก็ต้องมีการตรวจสอบคุณภาพข้าวตามขั้นตอนของรัฐบาลและดำเนินพิธีการศุลกากรตามลำดับก่อนที่จะมีการโหลดลงเรือโป๊ะ (Lighter) เพื่อนำไปส่งยังจุดต่างๆที่รัฐบาลกำหนดไว้ โดยก่อนหน้านี้เรือบรรทุกข้าวจากเวียดนามได้เข้าเทียบท่าแล้ว จำนวน 3 ลำ โดยเวียดนามจะส่งมอบข้าวที่ได้ทำสัญญาซื้อขายระหว่างรัฐบาลของสองประเทศมาถึงท่าเรือ Chittagong ในสัดส่วน 60% ของจำนวนทั้งหมด และส่งไปที่ท่าเรือ Mongla ในสัดส่วน 40%

ที่มา *Oryza.com* และ *Riceonline.com*

อิรัก

ความคืบหน้าของการที่คณะกรรมการธัญพืชอิรัก (The Iraqi Grain Board) ได้เปิดการประมูลซื้อข้าว จำนวนอย่างน้อย 30,000 ตัน จากทุกประเทศ ในวันที่ 30 กรกฎาคมที่ผ่านมา ซึ่งข้อเสนอต้องมีผลไปจนถึงวันที่ 3 สิงหาคมนั้น มีรายงานว่าในการประมูลในครั้งนี้มีผู้ยื่นเสนอข้าวจำนวนหลายรายดังนี้

(1) ประเทศไทยในราคาต่ำสุดที่ 432 เหรียญสหรัฐต่อตัน (CIFFO or c&f free out) จำนวน 42,000 ตัน และยังมีข้อเสนอข้าวจากไทยในราคา 437 เหรียญสหรัฐต่อตัน (CIFFO) จำนวน 42,000 ตัน เสนอราคา 434.12 เหรียญสหรัฐต่อตัน (CIFFO) จำนวน 40,000 ตัน เสนอราคา 434.90 เหรียญสหรัฐต่อตัน (CIFFO) จำนวน 40,000 ตัน เสนอราคา 441.62 เหรียญสหรัฐต่อตัน (CIFFO) จำนวน 40,000 ตัน เสนอราคา 463 เหรียญสหรัฐต่อตัน (CIFFO) จำนวน 40,000 ตัน (หรือราคา 467 เหรียญสหรัฐต่อตัน (CIFLO, Liner out)) และ เสนอราคา 469 เหรียญสหรัฐต่อตัน (CIFFO) จำนวน 30,000 ตัน

(2) ข้าวจากสหรัฐเสนอราคา 643 เหรียญสหรัฐต่อตัน (CIFFO or c&f free out) จำนวน 30,000 ตัน เสนอราคา 644 เหรียญสหรัฐต่อตัน (CIFFO) จำนวน 30,000 ตัน (3) ข้าวจากอาร์เจนตินาเสนอราคา 580 เหรียญสหรัฐต่อตัน (CIFFO) จำนวน 30,000 ตัน (หรือราคา 584 เหรียญสหรัฐต่อตัน (CIFLO, Liner out)) (4) ข้าวจากบราซิลเสนอราคา 580 เหรียญสหรัฐต่อตัน (CIFFO) จำนวน 30,000 ตัน (หรือราคา 584 เหรียญสหรัฐต่อตัน (CIFLO, Liner out)) (5) ข้าวจากอินเดียเสนอราคา 569 เหรียญสหรัฐต่อตัน (CIFFO) จำนวน 60,000 ตัน (หรือราคา 573 เหรียญสหรัฐต่อตัน (CIFLO, Liner out)) (6) ข้าวจากอูรุกวัยเสนอราคา 581 เหรียญสหรัฐต่อตัน (CIFFO) จำนวน 30,000 ตัน และเสนอราคา 586 เหรียญสหรัฐต่อตัน (CIFFO) จำนวน 30,000 ตัน และ (7) มีการเสนอข้าวจากอูรุกวัยหรืออาร์เจนตินาในราคา 571 เหรียญสหรัฐต่อตัน (CIFFO) จำนวน 30,000 ตัน (หรือราคา 575 เหรียญสหรัฐต่อตัน (CIFLO, Liner out))

ทั้งนี้การประมูลครั้งก่อนเมื่อวันที่ 11 มิถุนายนที่ผ่านมา อิรักได้ตกลงซื้อข้าวจากอาร์เจนตินาซึ่งเสนอราคา
ที่ 547 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน (c&f free out) จำนวน 30,000 ตัน ซึ่งการประมูลในครั้งนั้นมีผู้ยื่นเสนอข้าวจาก
ประเทศไทยในราคาต่ำสุดที่ 498.2 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน (c&f free out) และยังมีการเสนอข้าวจากไทยในราคา
ที่ 503.2 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน (c&f free out) ด้วย ส่วนข้าวจากสหรัฐฯเสนอราคาที่ 595 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน (c&f
free out) ข้าวจากอินเดียเสนอราคาที่ 525 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน (c&f liner out) ข้าวจากอาร์เจนตินาเสนอราคา
ที่ 537 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน (c&f free out) ข้าวจากอูรุกวัยเสนอราคาที่ 539 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน (c&f free out)
และข้าวจากบราซิลเสนอราคาที่ 552 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน (c&f free out) โดยการประมูลครั้งนี้มีบริษัทค้าข้าว
ต่างชาติเข้าร่วมเสนอราคาจำนวน 6 ราย

ที่มา *Oryza.com* และ *Riceonline.com*

สหภาพยุโรป

สหภาพยุโรป (the European Union; EU) รายงานว่า การนำเข้าข้าวในปีการผลิต 2016/17 (ตั้งแต่วันที่
1 กันยายน-31 สิงหาคม) ในช่วงวันที่ 1 กันยายน 2559-27 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา EU นำเข้าข้าว 1,057,489
ตัน ลดลงประมาณ 4.67% เมื่อเทียบกับจำนวน 1,109,318 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยเป็นการนำเข้า
ข้าวสายพันธุ์ Japonica จำนวน 85,570 ตัน ลดลงประมาณ 1.96% เมื่อเทียบกับจำนวน 87,286 ตัน ในช่วง
เดียวกันของปีที่ผ่านมา ขณะที่ข้าวสายพันธุ์ Indica นำเข้า 971,919 ตัน ลดลงประมาณ 4.9% เมื่อเทียบกับจำนวน
1,022,032 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ในสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 27 กรกฎาคม 2560 สหภาพยุโรปนำเข้าข้าว
16,308 ตัน ทั้งนี้ ในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน-27 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา สหราชอาณาจักรนำเข้า 227,261
ตัน ฝรั่งเศส 169,860 ตัน เนเธอร์แลนด์ 131,507 ตัน อิตาลี 83,806 ตัน โปแลนด์ 81,468 ตัน เยอรมนี 79,114
ตัน โปรตุเกส 63,875 ตัน เบลเยียม 45,663 ตัน สเปน 44,406 ตัน สาธารณรัฐเชค 32,276 ตัน สวีเดน 25,696
ตัน เป็นต้น

ทางด้านการส่งออกนั้น สหภาพยุโรป (EU) รายงานว่า ในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2559-27 กรกฎาคม
2560 มีการส่งออก 262,115 ตัน เพิ่มขึ้น 20.54% เมื่อเทียบกับจำนวน 217,435 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา
โดยเป็นการส่งออกข้าวสายพันธุ์ Japonica จำนวน 223,587 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 21.93% เมื่อเทียบกับจำนวน
183,372 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ขณะที่ข้าวสายพันธุ์ Indica ส่งออก 38,528 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ
13.1% เมื่อเทียบกับจำนวน 34,063 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ในสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 27 กรกฎาคม
2560 สหภาพยุโรปส่งออกข้าว 4,553 ตัน โดยประเทศอิตาลีถือเป็นผู้ส่งออกรายใหญ่ที่สุดซึ่งในช่วงตั้งแต่วันที่ 1
กันยายน 2559-27 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา มีการส่งออกไปแล้ว 122,038 ตัน กรีซ 49,350 ตัน สเปน 30,246
ตัน โปรตุเกส 25,832 ตัน บัลแกเรีย 16,775 ตัน สหราชอาณาจักร 5,283 ตัน เป็นต้น

ที่มา *Oryza.com* และ *Riceonline.com*

สหรัฐอเมริกา

จากกรณีที่สหพันธ์อุตสาหกรรมข้าวของสหรัฐอเมริกา (USA Rice Federation) เผยแพร่บทความแสดง
ความวิตกกังวลกรณีเม็กซิโกเปิดโควตาปลอดภาษีในการนำเข้าข้าวจำนวน 150,000 ตัน ตั้งแต่วันที่ 2 มีนาคม
2560 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ทำให้สหรัฐกังวลว่าเม็กซิโกจะลดการพึ่งพาข้าวจากสหรัฐฯ และทำให้สหรัฐ
สูญเสียส่วนแบ่งการตลาดให้กับประเทศคู่แข่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เวียดนาม และไทย

อย่างไรก็ตาม เม็กซิโกได้กำหนดปริมาณการนำเข้าข้าวรายละไม่เกิน 10,000 ตัน โดยในส่วนของข้าวนี้ สินค้าที่สามารถนำเข้าตามโควต้าได้แก่ ข้าวเปลือก (Paddy Rice) ข้าวกล้อง (Husked rice) ข้าวขาวหรือข้าวสาร (Milled rice) ข้าวหัก (Broken rice) และข้าวชนิดอื่นๆ

ทั้งนี้ ผลดีต่อประเทศไทยในการเปิดโควต้าภาษีดังกล่าวอาจทำให้ไทยสามารถขยายการส่งออกข้าวเพิ่มเติมไปยังเม็กซิโก จากเดิมที่ส่วนแบ่งการตลาดของข้าวไทยยังมีน้อย ประกอบกับการที่เม็กซิโกนิยมบริโภคข้าวเป็นอาหารหลักและยังนำเข้าในปริมาณสูง โดยผู้นำเข้าที่สนใจสามารถยื่นแบบอนุญาตนำเข้าสินค้าตาม TRQ ได้ทาง Mexican Digital Window for Foreign Trade (www.ventanillaunica.gob.mx) หรือกระทรวงเศรษฐกิจเม็กซิโกโดยใช้แบบฟอร์ม SE-FO-03-033 ทั้งนี้ ปัจจุบันเม็กซิโกจัดเก็บภาษีนำเข้าข้าวเปลือกในอัตรา 9% ข้าวชนิดอื่นที่อัตรา 20%

ที่มา: ฝ่ายการเกษตร ประจำสถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส สรุปโดย: มกอช.

